

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๕.๓ /ว ๒๔๙๙



ถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งข่าวเพื่อเตรียมดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ดังนี้

๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประชุม ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาค่าเสียหายด้านสินเชื่อ และศักยภาพการหารายได้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นต้น พร้อมกำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รับเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนปัญหานี้นอกระบบของประชาชนทั้งหมด เพื่อประสานกับกลไกการแก้ไขปัญหาที่กระทรวงการคลังวางไว้ ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้งจุดให้คำปรึกษาปัญหานี้นอกระบบให้ครบทุกสาขาทั่วประเทศแล้ว

๒. ปลัดกระทรวงการคลัง (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) เปิดเผยเพิ่มเติมว่าจะมีการสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้และสร้างกลไกในการพัฒนาฟื้นฟูเพื่อให้ลูกหนี้สามารถหารายได้และป้องกันไม่ให้เกิดกลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีกครั้ง โดย คสช.มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชนทั้งในและนอกระบบและประสานกับกลไกการแก้ไขปัญหาที่กระทรวงการคลังวางไว้ สำหรับกลไกในการเจรจาประนอมหนี้ การพัฒนาและฟื้นฟูลูกหนี้ กระทรวงการคลังจะตั้งคณะกรรมการภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ส่วนคณะกรรมการใกล้เคียงประนอมหนี้ นอกระบบประจำจังหวัด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจและจะมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ ซึ่งจะมีผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ร่วมดำเนินงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบเป็นข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการ ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน จะส่งการมาอีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

โทร. ๐-๒๒๒๑-๑๑๓๓ มท. ๕๐๔๐๐

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๕-๖๖๐๔๓๗๑